

HỌC KHU THỐNG NHẤT ELK GROVE

DỰ LUẬT N

“Để sửa chữa, hiện đại hóa, và xây dựng các phòng học, phòng thí nghiệm, trường học và các cơ sở kỹ thuật nghề để giảm tình trạng quá tải đồng thời hỗ trợ việc sẵn sàng vào đại học/nghề ở các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học, nghệ thuật và các nghề đòi hỏi kỹ năng, sửa mái nhà, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện, nước và hệ thống an ninh/an toàn, liệu dự luật của Học Khu Thống Nhất Elk Grove cho phép \$542,000,000 trái phiếu ở mức hợp pháp có được thông qua, áp thuế trung bình hàng năm 3.4 cent trên \$100 giá trị thẩm định (\$37,000,000 mỗi năm) khi trái phiếu đang lưu hành, với việc giám sát của công dân, kiểm toán hàng năm, và toàn bộ số tiền được quản lý tại địa phương?”

Phân Tích Khách Quan về Dự Luật N

Được Soạn thảo bởi Luật sư Quận

Hiến pháp và Bộ luật Giáo dục California cho phép các học khu phát hành trái phiếu cho các mục đích cụ thể nếu được cử tri trong ranh giới học khu chấp thuận. Dự luật N đã được hội đồng quản trị của Học khu Thống nhất Elk Grove (“Học khu”) đưa vào lá phiếu. Nếu được chấp thuận, Dự Luật N sẽ cho phép Học Khu chịu nợ trái phiếu lên đến mức tối đa \$542 triệu. Số tiền thu được từ việc phát hành và bán trái phiếu nghĩa vụ chung này chỉ có thể được sử dụng để xây dựng, tái thiết, phục hồi, thay thế, trang bị nội thất và cung cấp thiết bị và mua lại/thuê các cơ sở vật chất trường học của Học khu. Dự Luật N liệt kê các dự án cơ sở trường học cụ thể mà Học Khu dự định tài trợ bằng việc bán trái phiếu được đề xuất.

Không được sử dụng bất kỳ khoản tiền nào thu được từ việc bán trái phiếu cho các chi phí hoạt động chung của trường học, bao gồm tiền lương hoặc lương hưu cho quản trị viên và giáo viên, hoặc cho bất kỳ mục đích hoặc dự án nào khác ngoài những mục đích hoặc dự án được nêu rõ trong dự luật này.

Để đảm bảo các ngân quỹ sẽ chỉ được chi như được nêu rõ trong dự luật, Dự luật N quy định: 1) bổ nhiệm một ủy ban giám sát của công dân; 2) hoàn thành kiểm toán tài chính và hiệu suất độc lập hàng năm.

Nếu Dự luật N được thông qua, ngày bán thực tế và số lượng trái phiếu bán ra sẽ do Học khu quản lý dựa trên nhu cầu về ngân quỹ xây dựng và các yếu tố khác. Nếu Dự luật N được chấp thuận, mức thuế suất cần thiết để thanh toán tiền gốc và lãi cho bất kỳ trái phiếu nào được bán sẽ phần lớn được quyết định bởi thời điểm bán trái phiếu, số lượng bán ra tại một đợt bán nhất định, lãi suất thị trường tại thời điểm mỗi đợt bán (mặc dù trong mọi trường hợp không được cao hơn lãi suất trái phiếu tối đa theo luật định), cũng như giá trị thẩm định thực tế của tài sản chịu thuế trong Học khu trong thời hạn hoàn trả. Bảng Báo cáo Thuế suất của Học khu bao gồm những ước tính tốt nhất về thuế suất cần thiết để trả nợ trái phiếu. Học khu ước tính mức thuế suất trung bình hàng năm để tài trợ cho trái phiếu này là \$33.94 mỗi \$100,000 giá trị thẩm định. Năm tài chính cuối cùng dự kiến thu thuế sẽ là năm 2053-54. Học khu ước tính tổng số tiền phải trả trong suốt thời hạn của trái phiếu, bao gồm cả tiền gốc và lãi, là khoảng \$1,067,816,549.

Việc thông qua Dự luật N cần có sự chấp thuận của 55% số cử tri bỏ phiếu.

Phiếu bầu CÓ” đối với Dự luật N có nghĩa là quý vị muốn cho phép Học Khu phát hành trái phiếu với số tiền không vượt quá \$542 triệu.

Phiếu bầu “KHÔNG” cho Dự luật N nghĩa là quý vị không muốn cho phép Học Khu phát hành trái phiếu đề xuất.

“Việc chấp thuận Dự luật N không đảm bảo rằng dự án hoặc các dự án được đề xuất trong Học khu Thống nhất Elk Grove, đối tượng của trái phiếu theo Dự luật N, sẽ được tài trợ vượt quá thu nhập địa phương do Dự luật N tạo ra. Đề xuất của Học khu cho dự án hoặc các dự án có thể giả định sẽ nhận được các ngân quỹ đối ứng tiểu bang, có thể chịu sự phân bổ của Cơ quan Lập pháp hoặc chấp thuận dự luật trái phiếu toàn tiểu bang.”

QUÝ VỊ CÓ THỂ TÌM THẤY CÁC TRANH LUẬN VỀ DỰ LUẬT SAU TOÀN VĂN DỰ LUẬT NÀY

NỘI DUNG TOÀN VĂN BẢN

GIỚI THIỆU

Học khu Thống nhất Elk Grove (“Học khu”) là học khu lớn thứ năm tại California, nằm ở phía nam Quận Sacramento, phục vụ một khu vực rộng lớn 320 dặm vuông bao gồm thành phố Elk Grove, một phần của các thành phố Rancho Cordova và Sacramento, và một số khu vực nhất định thuộc Quận Sacramento chưa hợp nhất. Học khu phục vụ cho gần 63,000 học sinh tại 68 trường, bao gồm 43 trường tiểu học, chín trường trung học cơ sở, chín trường trung học phổ thông, năm trường giáo dục thay thế, một trường dành cho người lớn, một trường bán công và một học viện trực tuyến. Học khu cung cấp nhiều chương trình giáo dục, bao gồm 67 học viện theo chủ đề nghề nghiệp và các lộ trình trong phạm vi 13 lĩnh vực ngành nghề, nhằm chuẩn bị cho học sinh của chúng ta vào đại học và nghề nghiệp bằng cách hỗ trợ các em phương tiện để trở thành người giải quyết vấn đề sáng tạo; tự nhận thức, tự lực và tự kỷ luật; hiểu biết về kỹ thuật; giao tiếp và cộng tác hiệu quả; và tham gia vào cộng đồng như những cá nhân với tính chính trực. Học khu kết hợp chương trình học thuật nghiêm ngặt với việc học theo nghề nghiệp và kinh nghiệm làm việc thực tế, đồng thời đảm bảo rằng Mọi học sinh đều được Học trong Mọi Lớp học, Mọi Môn học, Mỗi ngày để Chuẩn bị cho những Sinh viên Tốt nghiệp Sẵn sàng vào Đại học, Nghề nghiệp và Cuộc sống.

Học khu Thống nhất Elk Grove có truyền thống vững mạnh và vô cùng thành công về cơ sở vật chất trường học tuyệt vời. Dự luật này phù hợp với Kế hoạch Tổng thể Cơ sở của Học khu, một tầm nhìn toàn diện được hình thành từ hoạt động tiếp cận và đóng góp sâu rộng từ các đối tác cộng đồng trong lĩnh vực giáo dục, phản ánh cam kết của Học khu trong việc cung cấp môi trường học tập đặc biệt cho tất cả học sinh và thúc đẩy các mục tiêu của Học khu: nâng cao chất lượng không gian học tập, giải quyết các nhu cầu ngày càng tăng của học sinh và đảm bảo rằng mọi trường học và tòa nhà của học khu đều được trang bị để thúc đẩy thành tích học tập và sự phát triển cá nhân.

Kế hoạch phát triển cơ sở vật chất dài hạn của Học khu nhấn mạnh nhu cầu đáng kể và liên tục về cơ sở vật chất và hạ tầng, bao gồm một số trường học và cơ sở vật chất mới để đáp ứng nhu cầu phát triển nhà ở đáng kể trong khu vực, cải thiện các cơ sở vật chất hiện có và hiện đại hóa các cơ sở vật chất hiện có. Điều này bao gồm những cải thiện về vấn đề an toàn và an ninh cho sinh viên, cải thiện bãi đậu xe trong khuôn viên trường, cải thiện cơ sở thể thao, cải thiện khả năng tiếp cận, và nhiều hơn nữa.

Các dự án được ủy quyền theo Dự luật này sẽ đáp ứng các nhu cầu chính sau đây do cộng đồng nêu ra sau nhiều nỗ lực tiếp cận rộng rãi:

- Cung cấp các lớp học, cơ sở vật chất và công nghệ cần thiết để hỗ trợ việc giảng dạy chất lượng cao về toán, khoa học, kỹ thuật và công nghệ.
- Cung cấp phòng thí nghiệm hiện đại và cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp để sinh viên chuẩn bị vào đại học và theo đuổi các nghề nghiệp có nhu cầu cao trong các lĩnh vực như khoa học sức khỏe, kỹ thuật, công nghệ và lao động có tay nghề.
- Sửa chữa hoặc cải thiện mái nhà, hệ thống ống nước, đường ống dẫn khí, đường ống thoát nước, hệ thống thông gió và điện bị xuống cấp khi cần thiết.
- Nâng cấp các trường học cũ để đáp ứng các quy định hiện hành về sức khỏe, quy định về an toàn xây dựng và đem đến khả năng tiếp cận phù hợp cho học sinh khuyết tật.
- Loại bỏ các vật liệu nguy hiểm như amiăng và ống chì khỏi các khu trường học cũ.
- Xây dựng cơ sở mới để giải quyết tình trạng quá tải ở các trường học hiện tại.
- Tạo ra các lớp học hiện đại, đa năng để hỗ trợ việc giảng dạy khoa học thực hành và học tập thông qua thực hành.
- Cải thiện sự an toàn của sinh viên và hệ thống an ninh trong khuôn viên trường bao gồm hàng rào an ninh, camera an ninh, hệ thống liên lạc khẩn cấp, máy phát hiện khói, báo cháy và vòi phun nước.
- Thay thế các phòng học di động cũ kỹ, tốn kém để sửa chữa và bảo trì bằng các phòng học hiện đại, cố định, đáp ứng các tiêu chuẩn học tập ngày nay.
- Cung cấp các lớp học, cơ sở vật chất và công nghệ cần thiết để hỗ trợ việc giảng dạy chất lượng cao về âm nhạc, nghệ thuật thị giác và biểu diễn.

Tiểu bang California yêu cầu phải có ngân quỹ địa phương, chủ yếu được tài trợ thông qua trái phiếu nghĩa vụ chung của địa phương, cho các học khu mà muốn tìm kiếm ngân quỹ đối ứng tiểu bang để, xây dựng, nâng cấp hoặc thay thế các tòa nhà và cơ sở trường học. Hàng triệu đô la có thể có được thông qua ngân quỹ đối ứng Tiểu bang cho phép người nộp thuế địa phương được hưởng lợi từ số tiền thuế mà họ đã trả cho Sacramento.

Điều quan trọng là học sinh của chúng ta phải được học trong môi trường giáo dục phù hợp với ưu tiên của Học khu là cung cấp cơ sở vật chất trường học nơi mọi học sinh đều được truyền cảm hứng và trao quyền trong một môi trường an toàn, nuôi dưỡng và sáng tạo để theo đuổi đam mê của mình khi khám phá, theo đuổi và hiện thực hóa mục tiêu sống. Chúng ta cần hành động tại địa phương để đem đến một môi trường học đường đảm bảo học sinh có được cơ hội giáo dục mà các em xứng đáng được hưởng, và một môi trường học đường mà cộng đồng đồng có thể tự hào.

DỰ LUẬT HIỆN ĐẠI HÓA, MỞ RỘNG VÀ PHÁT TRIỂN HỌC SINH CỦA HỌC KHU THỐNG NHẤT ELK GROVE

Để sửa chữa, hiện đại hóa, và xây dựng các phòng học, phòng thí nghiệm, trường học và các cơ sở kỹ thuật nghề để giảm tình trạng quá tải đồng thời hỗ trợ việc sẵn sàng vào đại học/ngành ở các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học, nghệ thuật và lao động có tay nghề, sửa mái nhà, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện, nước và hệ thống an toàn/ an ninh, liệu dự luật của Học Khu Thống Nhất Elk Grove cho phép \$542,000,000 trái phiếu ở mức hợp pháp có được thông qua, áp thuế trung bình hàng năm 3.4 cent trên mỗi \$100 giá trị thẩm định (\$37,000,000 một năm) khi trái phiếu đang lưu hành, với việc giám sát của công dân, kiểm toán hàng năm, và toàn bộ số tiền được quản lý tại địa phương?

Theo quy định của Hiến pháp California, tiền thu được từ việc bán trái phiếu chỉ được sử dụng cho các mục đích được cho phép nêu theo Điều XIII A, trong Hiến pháp California, bao gồm việc xây dựng, tái thiết, phục hồi hoặc thay thế cơ sở trường học, cung cấp và trang bị cơ sở vật chất trường học, hoặc mua lại hoặc thuê bất động sản cho cơ sở trường học, và các chi phí phát sinh liên quan, như được quy định cụ thể trong Phụ mục A này, và không nhằm mục đích nào khác, bao gồm cả tiền lương và các chi phí hoạt động thông thường khác của trường học.

Danh sách sau đây mô tả các dự án cụ thể mà Học khu đề xuất tài trợ bằng tiền thu được từ trái phiếu. Phạm vi của các dự án cụ thể, trình tự xây dựng và thời gian hoàn thành phụ thuộc vào chi phí dự án cuối cùng và nguồn vốn cần thiết hiện có. Hơn nữa, các dự án trong danh sách dự án thuộc loại phát hành trái phiếu nghĩa vụ chung được ủy quyền như đã nêu sẽ không làm cho Tiểu bang giảm bất kỳ khoản đóng góp khó khăn tài chính nào có thể dành cho Học Khu nếu những trái phiếu này không được ủy quyền, phát hành và hoặc chi tiêu cho mục đích đã nêu.

CÁC DỰ ÁN CƠ SỞ TRƯỜNG HỌC ĐƯỢC TÀI TRỢ TỪ TIỀN THU TRÁI PHIẾU

Danh sách sau đây bao gồm cả các dự án có thể hoàn thành bằng tiền thu trái phiếu, cùng với ngân quỹ đối ứng Tiểu bang và các ngân quỹ xây dựng khác mà Học khu dự kiến sẽ nhận được, và các dự án đã được đề xuất và cần thiết nhưng việc xây dựng phụ thuộc vào số ngân quỹ trái phiếu hiện có, cộng với số tiền từ ngân quỹ đối ứng Tiểu bang và các ngân quỹ xây dựng khác mà Học khu có thể nhận được trong tương lai, liên quan đến các quy tắc chương trình xây dựng của Tiểu bang, việc thông qua trái phiếu Tiểu bang và tốc độ tăng trưởng của Học khu. Việc hoàn thành các dự án cụ thể cũng phụ thuộc vào chi phí cuối cùng của dự án.

TẤT CẢ CÁC ĐỊA ĐIỂM CỦA HỌC KHU

Tiền thu được từ trái phiếu sẽ được chi cho việc cải tạo, nâng cấp, mở rộng, mua lại, xây dựng, tái thiết, phục hồi và/hoặc thay thế các cơ sở trường học của Học khu Thống nhất Elk Grove nhằm cung cấp các cơ sở trường học và môi trường học tập an toàn, hiện đại và hiệu quả cho học sinh của Học khu Thống nhất Elk Grove, bao gồm tại các địa điểm trường học mới trong tương lai và các trường học, địa điểm hỗ trợ và bất động sản hiện có sau đây, được liệt kê bên dưới theo thứ tự thời gian sử dụng ban đầu, như đã nêu ra:

Trường Tiểu học (ES)

Pleasant Grove ES (1950)	Isabelle Jackson ES (1988)	Edna Batey ES* (2003)
Florin ES (1953)	John Reith ES (1989)	Arlene Hein ES* (2004)
C.W. Dillard ES (1955)	John Ehrhardt ES (1991)	Roy Herburger ES* (2004)
Sierra Enterprise ES (1955)	Mary Tsukamoto ES (1992)	Arnold Adreani ES* (2005)
Franklin ES Annex (1955)	Elk Grove ES (1993)	Helen Carr Castello ES* (2005)
Anna Kirchgater ES (1956)	Barbara Comstock Morse ES (1995)	Carroll ES* (2006)
Samuel Kennedy ES (1963)	Maeola R. Beitzel ES (1996)	Sunrise ES* (2007)
James McKee ES (1963)	Eliitha Donner ES (1997)	Cosumnes River ES* (2010)
David Reese ES (1965)	Arthur C. Butler ES (1998)	Marion Mix ES (2015)
Charles Mack ES (1966)	Joseph Sims ES* (1999)	Robert J. McGarvey ES (2017)
Herman Leimbach ES (1972)	Raymond Case ES* (2000)	Zehnder Ranch ES (2017)
Florence Markofer ES (1980)	Stone Lake ES* (2000)	Franklin ES (2019)

Prairie ES (1981)	Irene B. West ES* (2002)	Miwok Village ES (2022)
Ellen Feickert ES (1981)	Elliott Ranch ES* (2002)	
Union House ES (1988)	Robert J. Fite ES* (2002)	

Trường Trung học Cơ cở (MS)

Joseph Kerr MS (1935)	Harriet Eddy MS (1994)	Edward Harris, Jr. MS* (2004)
James Rutter MS (1966)	T.R. Smedberg MS* (1997)	Katherine L. Albiani MS* (2005)
Samuel Jackman MS (1991)	Toby Johnson MS* (2002)	Elizabeth Pinkerton MS* (2008)

Trường Trung học Phổ thông (HS)

Daylor HS (1958)	Florin High HS* (1989)	Franklin HS (2002)
Elk Grove HS (1964)	Calvine HS* (1991)	Monterey Trail HS* (2004)
Valley HS (1977)	Laguna Creek HS (1994)	Pleasant Grove HS* (2005)
Las Flores HS (1988)	Sheldon HS (1997)	Cosumnes Oaks HS* (2008)

Giáo dục Thay Thế

Jessie Baker School (1964)	Adult and Community Education Center
Elk Grove Charter (2010)	Robert L. Trigg Education Center

Giáo dục Thay thế và các Địa điểm Hỗ trợ của Học khu

Grounds Department 8800 Elk Grove Blvd. Elk Grove, California	Student Support Center 8431 Gerber Road Sacramento, California	Robert L. Trigg Education Center Including Annexes and Brick Tech 9510 Elk Grove-Florin Road Elk Grove, California
Police Services, Purchasing and Warehouse 8431 Gerber Road Sacramento, California	Food and Nutrition Services 8389 Gerber Road Sacramento, California	Transportation Administration Building and Bus Yard 8421 Gerber Road Sacramento, California
Maintenance and Operations 8455 Gerber Road Sacramento, California		

Phạm vi Dự án

Phạm vi dự án được tóm tắt trong danh sách sau đây, thể hiện phần mô tả về những cải tiến sẽ được tài trợ bằng tiền trái phiếu. Các ví dụ cụ thể được đưa vào danh sách này không nhằm mục đích giới hạn tính phổ biến của các loại dự án rộng lớn hơn được mô tả và ủy quyền theo dự luật này. Các loại dự án được cho phép là:

- Hiện đại hóa, cải tạo, xây dựng lại, sửa chữa và/hoặc nâng cấp các phòng học, phòng thí nghiệm khoa học, các tòa nhà và thiết bị cũ kỹ để cung cấp môi trường học tập thế kỷ 21 nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn hiện tại và tương lai và hỗ trợ con đường học thuật và nghề nghiệp cần thiết để chuẩn bị cho học sinh cạnh tranh trong nền kinh tế toàn cầu;
- Xây dựng, mở rộng, thay thế hoặc sửa chữa liên quan đến hệ thống mái nhà, hệ thống sưởi ấm và điều hòa không khí, hệ thống thoát nước mưa và nước thải, hệ thống an ninh, hệ thống ống nước, cách nhiệt, hệ thống điện và hệ thống dây điện, an toàn và an ninh, và hệ thống chiếu sáng để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn cho học sinh;
- Cải thiện sự an toàn và an ninh cho học sinh bằng cách xây dựng, mở rộng, thay thế và/hoặc sửa chữa các hệ thống chống xâm nhập, chiếu sáng, hàng rào, cổng, hệ thống thông tin liên lạc, camera, hệ thống giám sát và khóa cửa lớp học;
- Xây dựng, tái thiết, sửa chữa, cải tạo và/hoặc mở rộng các lớp học và cơ sở vật chất hiện có để đáp ứng nhu cầu của các học viện mới hoặc mở rộng, bao gồm giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp và con đường đại học và nghề nghiệp;
- Nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ và công suất dịch vụ điện, phân phối, nhằm giảm tải hệ thống điện quá tải và cải thiện công nghệ giảng dạy trong lớp học để nâng cao việc học của học sinh, bao gồm thiết bị dữ liệu và truyền thông mới và được bảo trì cùng các cải tiến; nâng cấp công suất điện và cơ sở hạ tầng công nghệ bao gồm cáp quang và truy cập internet không dây, cải thiện hệ thống điện thoại, dữ liệu, video và truyền thông;
- Tạo ra và trang bị các lớp học, phòng thí nghiệm, thư viện và khu vực cộng đồng chất lượng đồng đều trên khắp các trường học trong học khu;
- Xây dựng lại, sửa chữa, cải tạo và/hoặc mở rộng các phòng vệ sinh xuống cấp;
- Nâng cấp hệ thống báo cháy, bao gồm thiết bị an toàn phòng cháy chữa cháy và vòi phun nước để đảm bảo an toàn cho học sinh;
- Tiến hành những cải thiện về an toàn trong khu trường bao gồm việc sửa chữa hoặc thay thế vỉa hè, các bề mặt bê tông và nhựa đường, bao gồm khu đỗ xe, khu dịch vụ, khu đón và đưa học sinh và khu trung tâm khuôn viên trường như sân trong và sân cứng;
- Xây dựng, cải tạo và trang bị các cơ sở giáo dục đặc biệt để đảm bảo đáp ứng nhu cầu học tập, xã hội hoặc thể chất độc đáo của học sinh;
- Nâng cấp khả năng tiếp cận để tuân thủ Đạo luật Người khuyết tật Hoa Kỳ;
- Lắp đặt các hệ thống tiết kiệm năng lượng, bao gồm nhưng không giới hạn ở cửa sổ hai lớp, mái nhà mát, đèn LED, hệ thống sưởi ấm và điều hòa không khí hiệu quả, giếng trời bằng ống năng lượng mặt trời và các hệ thống chiếu sáng ban ngày tự nhiên khác, và có thể là tấm pin quang điện (trong trường hợp chúng được coi là khả thi về mặt kinh tế trong khu vực dịch vụ tiện ích của chúng ta) để giảm chi phí và bảo vệ chất lượng giảng dạy các môn học chính như đọc, toán, khoa học và công nghệ;
- Thực hiện cải tạo về sức khỏe và an toàn bao gồm việc loại bỏ và/hoặc giảm thiểu các vật liệu nguy hiểm;
- Hiện đại hóa, cải tạo, xây dựng lại, sửa chữa hoặc thay thế các phòng học di động bằng các phòng học cố định;
- Cải thiện khả năng tiếp cận trường học của phụ huynh, khách thăm và cộng đồng;
- Thực hiện các cải tiến bên trong và bên ngoài bao gồm nâng cấp cơ sở hạ tầng và hệ thống tòa nhà chính; thay thế hệ thống nước, cống rãnh, hệ thống ống nước, hệ thống tưới tiêu; sơn lại các cơ sở; cải tạo và nâng cấp các sân/cơ sở thể thao, sân chơi, khu vực cảnh quan và các khu vực cộng đồng sử dụng; và
- Xây dựng các cơ sở đủ điều kiện nhận ngân quỹ từ Tiểu bang, như một dự án sử dụng chung có khả năng với Thành phố Elk Grove, Thành phố Rancho Cordova, Thành phố Sacramento, Quận Sacramento, Địa hạt Dịch vụ Cộng đồng Cosumnes, Học khu Cao đẳng Cộng đồng Los

Rios, Đại học Tiểu bang California, Đại học California hoặc các cơ quan đủ điều kiện hoặc cơ quan phi lợi nhuận khác để sử dụng chung cơ sở trường học.

- Xây dựng trường học, phòng học và cơ sở hỗ trợ mới bao gồm mua đất mới, trang thiết bị, công nghệ, đồ đạc cần thiết và lắp đặt cơ sở hạ tầng tại cơ sở, khi cần thiết để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng liên tục về số lượng học sinh và cung cấp thêm các cơ sở học tập, bao gồm các cơ sở giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp.
- Các dự án cải thiện cơ sở vật chất trường học khác được đưa vào Kế hoạch Tổng thể Cơ sở Vật chất đã được Hội đồng phê duyệt.

Mỗi dự án trái phiếu được mô tả ở trên bao gồm các chi phí nội thất và trang bị cho các cơ sở đó, và tất cả các chi phí phát sinh nhưng liên quan trực tiếp đến các loại dự án được mô tả ở trên.

Qua đây Hội đồng Giáo dục chứng nhận rằng họ đã đánh giá nhu cầu về an toàn, giảm sĩ số lớp học và công nghệ thông tin của Học khu khi xây dựng danh sách các dự án cơ sở trường học này.

Các địa điểm trường học dự kiến đủ điều kiện nhận tài trợ hiện đại hóa theo Chương trình Cơ sở Trường học của Tiểu bang vào năm 2034, được đánh dấu bằng dấu hoa thị (*) trong Danh sách Dự án ở trên. Cơ sở trường học đủ điều kiện nhận tài trợ hiện đại hóa nếu được xây dựng (hoặc hiện đại hóa lần cuối) cách đây 25 năm (đối với tòa nhà cố định) hoặc cách đây 20 năm (đối với tòa nhà di dời).

Thứ tự các dự án được liệt kê trong danh sách dự án trái phiếu không gợi ý thứ tự ưu tiên. Việc ưu tiên dự án sẽ được trao quyền cho Hội đồng Giáo dục Học khu quyết định. Việc chấp thuận dự luật Trái phiếu của Học khu không đảm bảo rằng tất cả các dự án được xác định trong Danh sách Dự án này sẽ được tài trợ, do tính chất khó lường trong chi phí xây dựng và các yếu tố chưa biết khác trong tương lai. Việc hoàn thành tất cả các dự án có thể tùy thuộc vào nguồn tài trợ nhất quán của Tiểu bang, biện pháp giảm thiểu phù hợp của nhà phát triển, nguồn thu nhập còn lại của Địa hạt Cơ sở Cộng đồng và các nguồn khác bao gồm nhưng không giới hạn ở các loại và số tiền được xác định trong Kế hoạch Tổng thể Cơ sở. Việc phát hành trái phiếu theo Dự luật này phụ thuộc một phần vào điều kiện thị trường cũng như giá trị thẩm định của các bất động sản trong Học khu.

Tiền thu được từ trái phiếu có thể được sử dụng để trả chi phí cho nhân viên Học khu khi thực hiện công việc cần thiết và liên quan đến các dự án trái phiếu.

Trong phạm vi pháp luật cho phép, các ví dụ về chi phí phát sinh bao gồm nhưng không giới hạn ở: chi phí thiết kế, kỹ thuật, kiến trúc và các dịch vụ chuyên môn khác, đánh giá cơ sở, kiểm tra, chuẩn bị mặt bằng, tiện ích, cảnh quan, quản lý xây dựng và các quy hoạch và giấy phép khác, chi phí pháp lý, kế toán và các chi phí tương tự; kiểm toán tài chính và hiệu suất độc lập hàng năm; dự phòng xây dựng thông thường; phá dỡ và xử lý các công trình hiện có; chi phí nhà ở và kho chứa tạm thời trong quá trình xây dựng bao gồm chi phí di dời và xây dựng phát sinh liên quan đến cơ sở tạm thời; thuê hoặc xây dựng tạm thời các cơ sở lưu trữ và không gian khác để lưu trữ vật liệu, thiết bị và đồ đạc khác bị di dời trong quá trình xây dựng; chi phí di dời cơ sở vật chất và thiết bị khi cần thiết liên quan đến dự án; các lớp học và cơ sở tạm thời dành cho học sinh, quản trị viên và các hoạt động của trường, bao gồm cả cơ sở theo mô-đun; nâng cấp an toàn theo quy định của liên bang và tiểu bang; giải quyết các điều kiện không lường trước được do việc xây dựng/hiện đại hóa và những cải tiến cần thiết khác cần có để tuân thủ các quy tắc xây dựng hiện có, bao gồm Đạo luật Thực địa; yêu cầu tiếp cận của Đạo luật Người khuyết tật Hoa Kỳ; chi phí bầu cử; giám sát, quản lý và điều hành xây dựng dự án trong suốt thời gian thực hiện các dự án đó, bao gồm cả nhân sự của Học khu và chi phí phát hành trái phiếu.

Các điều kiện không lường trước được có thể phát sinh trong quá trình lập kế hoạch, thiết kế và xây dựng dẫn đến phạm vi và tính chất của bất kỳ dự án cụ thể nào được mô tả ở trên đều được Học khu

thay đổi. Trong trường hợp Học khu xác định rằng sẽ tiết kiệm hơn cho Học khu hay là vì lợi ích tốt nhất của Học khu khi các dự án hiện đại hóa hoặc cải tạo được thực hiện dưới dạng xây dựng mới, dự luật trái phiếu này sẽ cho phép xây dựng mới đó, bao gồm mua đất, di dời, mở rộng và xây dựng và/hoặc xây dựng lại, và tất cả các chi phí liên quan đến việc đó. Ngoài ra, dự luật này cho phép mua lại bất động sản, bao gồm các quyền đi lại cần thiết hoặc các quyền lợi bất động sản khác cần thiết để mở rộng cơ sở vật chất của Học khu, tạo điều kiện tiếp cận trường học hoặc các cơ sở khác của Học khu, hoặc để cung cấp thêm các cơ sở trường học hoặc cơ sở liên quan. Hơn nữa, các dự án được cấp phép bao gồm các khoản hoàn trả cho chi phí dự án đã thanh toán trước đó, và thanh toán và/hoặc trả trước nguồn tài trợ tạm thời cho các loại dự án có trong danh sách dự án, chẳng hạn như chứng chỉ nợ dự kiến trái phiếu. Cuối cùng, các dự án trong danh sách này có thể được tiến hành và sử dụng như các dự án sử dụng chung với các cơ quan công cộng khác.

Học khu sẽ tạo một tài khoản để gửi tiền thu được từ trái phiếu và tuân thủ các yêu cầu báo cáo theo mục 53410 của Bộ luật Chính quyền.

Các dự án này có thể bao gồm việc tham gia vào Chương trình Sử dụng Chung của Chương trình Cơ sở Tiểu bang để nhận được ngân quỹ đối ứng cho đào tạo giáo viên, phòng đa năng, phòng tập thể dục, thư viện, chăm sóc trẻ em và các cơ sở Sử dụng Chung đủ điều kiện khác. Đối với các dự án sử dụng chung như vậy, ngân quỹ trái phiếu được ủy quyền theo Dự luật này có thể được sử dụng để thanh toán toàn bộ số tiền chia sẻ tại địa phương, cần thiết để giúp các dự án đủ điều kiện nhận được ngân quỹ đối ứng đặc biệt của Tiểu bang theo các yêu cầu của Chương trình Sử dụng Chung của Chương trình Cơ sở Tiểu bang.

CÁC BIỆN PHÁP TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH

Nếu trái phiếu được chấp thuận, Hội đồng Giáo dục sẽ thực hiện các biện pháp giải trình trách nhiệm sau đây theo luật của Tiểu bang:

- (a) Chỉ sử dụng tiền thu được từ trái phiếu cho các mục đích được cho phép theo Điều XIII A của Hiến pháp California, bao gồm xây dựng, tái thiết, phục hồi hoặc thay thế cơ sở vật chất trường học, cung cấp và trang bị cơ sở vật chất trường học hoặc mua lại hoặc thuê bất động sản cho cơ sở trường học và các mục đích sử dụng liên quan, và các chi phí phát sinh liên quan, như được quy định cụ thể trong Dự luật này, không nhằm mục đích nào khác, bao gồm tiền lương và các chi phí hoạt động thông thường khác của trường học;
- (b) Tiến hành kiểm toán hiệu suất độc lập hàng năm để đảm bảo rằng số tiền thu trái phiếu chỉ được chi cho các dự án và các sử dụng được liệt kê trong Dự luật này.
- (c) Tiến hành kiểm toán tài chính độc lập hàng năm đối với số tiền thu được từ việc bán trái phiếu cho đến khi tất cả số tiền đó được chi tiêu cho các dự án và mục đích sử dụng cơ sở vật chất trường học được liệt kê trong Dự luật này; và
- (d) Thành lập và chỉ định các thành viên vào ủy ban giám sát của công dân độc lập để đảm bảo trái phiếu chỉ được sử dụng cho các dự án và mục đích sử dụng được liệt kê trong Dự luật này.

NGÂN QUỸ ĐỐI ƯNG TIỂU BANG

Bộ luật Giáo dục California mục 15122.5 yêu cầu đưa tuyên bố sau vào lá phiếu mẫu này:

“Việc chấp thuận dự luật này không đảm bảo rằng các dự án được đề xuất ở Học khu Thống nhất Elk Grove, đối tượng của trái phiếu theo dự luật này sẽ được tài trợ vượt quá nguồn thu nhập địa phương do dự luật trái phiếu này tạo ra. Đề xuất của Học khu đối với một số dự án giả định sẽ nhận được ngân quỹ đối ứng tiểu bang, có thể được Cơ quan Lập pháp phân bổ hoặc phê duyệt dự luật trái phiếu toàn tiểu bang.

SỐ TIỀN THUẾ HÀNG NĂM, THUẾ SUẤT VÀ THỜI HẠN

Trái phiếu sẽ chịu lãi suất hàng năm không vượt quá mức tối đa theo luật định. Thời hạn đáo hạn của trái phiếu không được vượt quá thời hạn tối đa theo luật định tại thời điểm phát hành (hiện tại là 25 năm nếu được phát hành theo Bộ luật Giáo dục, mục 15140 hoặc 40 năm nếu được phát hành theo Bộ luật Chính quyền, mục 53508, miễn là trái phiếu không phải là trái phiếu tăng trị giá vốn (“CAB”, trong đó CAB bị giới hạn trong 25 năm)). Theo đó, như được nêu rõ hơn trong bảng báo cáo thuế suất, thuế giá trị sẽ được áp dụng ở mức thuế suất đó và trong thời gian cần thiết để đáp ứng nhu cầu trả nợ của các trái phiếu dự kiến phát hành, bao gồm cả các trái phiếu có thể được phát hành để hoàn trả bất kỳ trái phiếu nào đã được chấp thuận.

BẢNG BÁO CÁO THUẾ SUẤT

Một cuộc bầu cử sẽ được tổ chức tại Học khu Thống nhất Elk Grove (“Học khu”) vào ngày 5 tháng 11 năm 2024, nhằm mục đích đệ trình lên cử tri của Học khu vấn đề phát sinh khoản nợ trái phiếu của Học khu với số tiền gốc tối đa là \$542,000,000. Nếu các trái phiếu đó được ủy quyền và bán, tiền gốc và lãi của trái phiếu sẽ chỉ được thanh toán từ số tiền thu thuế đánh vào tài sản chịu thuế trong Học khu. Thông tin sau đây liên quan đến thuế suất được cung cấp theo quy định của Mục 9401 của Bộ luật Bầu cử California. Thông tin đó dựa trên các ước tính và dự báo tốt nhất hiện có từ các nguồn chính thức, dựa trên kinh nghiệm trong Học khu và các yếu tố có thể chứng minh khác.

Dựa trên những điều nêu trên và dự báo về giá trị thẩm định của tài sản chịu thuế trong Học khu, và giả định toàn bộ nghĩa vụ nợ của trái phiếu sẽ được thanh toán thông qua việc đánh thuế tài sản:

1. Ước tính tốt nhất về mức thuế trung bình hàng năm cần áp dụng để tài trợ cho việc phát hành trái phiếu trong toàn bộ thời hạn trả nợ trái phiếu, dựa trên giá trị thẩm định có sẵn tại thời điểm nộp báo cáo này, hoặc dự đoán dựa theo kinh nghiệm trong cùng khu vực thẩm quyền hoặc các yếu tố có thể chứng minh khác là \$33.94 cho mỗi \$100,000 giá trị thẩm định (3.4 cent cho mỗi \$100 giá trị thẩm định) của tất cả tài sản bị đánh thuế. Năm tài chính cuối cùng dự kiến thu thuế sẽ là năm 2053-54.

2. Ước tính tốt nhất về mức thuế cao nhất cần áp dụng để tài trợ cho việc phát hành trái phiếu, và ước tính năm đầu tiên áp dụng mức thuế đó, dựa trên giá trị thẩm định ước tính có sẵn tại thời điểm nộp báo cáo này, hoặc dự đoán dựa theo kinh nghiệm trong cùng khu vực thẩm quyền hoặc các yếu tố có thể chứng minh khác, là \$34.00 cho mỗi \$100,000 giá trị thẩm định (3.4 cent cho mỗi \$100 giá trị thẩm định) của tất cả tài sản bị đánh thuế và năm đó là 2025-26.

3. Ước tính tốt nhất về tổng số tiền nợ phải trả, bao gồm cả tiền gốc và lãi, cần phải trả nếu tất cả trái phiếu được phát hành và bán ra là khoảng \$1,067,816,549.

Mọi cử tri cần lưu ý rằng thông tin nêu trên chỉ dựa trên dự báo và ước tính. Thời điểm thực tế bán trái phiếu và số lượng trái phiếu bán ra tại bất kỳ thời điểm nào sẽ được quyết định theo nhu cầu của Học khu và các yếu tố khác. Lãi suất thực tế mà trái phiếu sẽ được bán, không vượt quá mức tối đa được pháp luật cho phép, sẽ tùy thuộc vào thị trường trái phiếu tại thời điểm bán. Giá trị thẩm định thực tế trong tương lai sẽ phụ thuộc vào giá trị của tài sản trong Học khu như được xác định trong quá trình đánh giá và cân bằng. Do đó, mức thuế thực tế và những năm áp dụng mức thuế đó có thể khác so với mức thuế ước tính hiện tại và nêu ở trên.

Cử tri cần lưu ý rằng mức thuế ước tính được dựa trên GIÁ TRỊ THẨM ĐỊNH của tài sản chịu thuế trên danh sách thuế chính thức của Quận, không phải giá trị thị trường của tài sản. Chủ sở hữu bất động sản nên tham khảo hóa đơn thuế bất động sản mình để xác định giá trị thẩm định của bất động sản và bất kỳ trường hợp miễn thuế nào được áp dụng.

Ngày: Ngày 24 tháng 7 năm 2024

/s/ Christopher R. Hoffman
Giám đốc,
Học khu Thống nhất Elk Grove

TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT N

Bầu Có cho Dự luật N để cải thiện chất lượng giáo dục cho học sinh của Học khu Thống nhất Elk Grove.

Học khu Thống nhất Elk Grove cam kết cung cấp nền giáo dục chất lượng và duy trì cơ sở vật chất hiện đại, an toàn cho học sinh, giáo viên và cộng đồng của chúng ta. Thông qua các chương trình đổi mới và tập trung mạnh mẽ vào việc chuẩn bị cho học sinh vào đại học và theo đuổi nghề nghiệp, Học khu Thống nhất Elk Grove đã trở thành một trong những học khu đáng mơ ước nhất trong khu vực.

Với Dự luật M năm 2016, Học khu Thống nhất Elk Grove đã có thể tận dụng ngân quỹ hiện có và đối ứng để hoàn thành hơn \$614 triệu cho các dự án cải thiện và cơ sở trường học, đồng thời tiết kiệm cho người nộp thuế hơn \$200 triệu bằng cách hoàn thành các dự án này sớm hơn hai năm so với dự kiến. Nhưng công việc của chúng ta vẫn chưa xong.

Chúng ta phải tiếp tục đầu tư vào các thế hệ học sinh tương lai. Bầu Có cho dự luật N là khoản đầu tư cho tương lai.

Dự luật N đảm bảo Học khu Thống nhất Elk Grove có cơ sở học tập tốt nhất, cung cấp trường học mới để giải quyết tình trạng tuyển sinh ngày càng tăng và quá tải, đồng thời cung cấp cho học sinh nền giáo dục chất lượng mà các em xứng đáng được hưởng để phát triển. Các dự án được tài trợ bởi Dự luật N bao gồm:

- Hiện đại hóa phòng thí nghiệm và cơ sở giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp
- Cải thiện công nghệ để giảng dạy chất lượng về toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ
- Xây dựng trường trung học cơ sở và trung học phổ thông mới
- Hiện đại hóa các trường học cũ để đáp ứng các tiêu chuẩn trường học mới
- Sửa chữa và thay thế mái nhà, hệ thống ống nước, đường ống dẫn khí và cống bị hư hỏng
- Cải thiện sự an toàn và an ninh cho sinh viên
- Xây dựng cơ sở hạ tầng quan trọng và cải thiện cơ sở thể thao

Dự luật N có các biện pháp bảo vệ người nộp thuế bao gồm Ủy ban Giám sát của Công dân, kiểm toán độc lập hàng năm, với tất cả các dự án được nêu trong Kế hoạch Tổng thể Cơ sở Vật chất để công khai giám sát.

Học khu Thống nhất Elk Grove được biết đến với chương trình giáo dục có chất lượng cho học sinh. Những ngôi trường vững mạnh và năng động sẽ nâng cao giá trị tài sản, giữ an toàn cho cộng đồng và bồi dưỡng thế hệ lãnh đạo tiếp theo mà cộng đồng chúng ta cần.

Hãy tham gia cùng hàng xóm, bậc phụ huynh, doanh nghiệp và các nhà lãnh đạo cộng đồng và Bầu CỎ cho Dự luật N vào ngày 5 tháng 11.

Tìm hiểu thêm thông tin tại YesOnN4egusd.org

s/ Bobbie Singh-Allen
Thị Trưởng Thành Phố Elk Grove

s/ Pat Hume
Giám Sát Viên Quận Sacramento

s/ Katherine L. (Kay) Albiani
Quản trị đã Nghỉ hưu của Elk Grove USD

s/ Elizabeth Pinkerton
Nhà sử học và Nhà văn, cư dân 66 năm của Elk Grove

s/ Gina Jamerson
Chủ tịch Hội đồng trường Elk Grove USD

BÁC BỎ TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT N

Năm 2016, cử tri đã chấp thuận Dự luật M với \$614 triệu tài trợ cho các trường học, nhưng không có trường trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông mới nào được xây dựng tại khu vực Rancho Cordova/ Anatolia thuộc Học khu Thống nhất Elk Grove. Khu vực Anatolia là một trong những khu vực phát triển nhanh nhất tại Học khu Thống nhất Elk Grove. Chúng tôi đã nghe người nộp thuế ở Rancho Cordova lo ngại rằng con cái của họ đang không được ưu tiên. Trẻ em phải được xe buýt hoặc cha mẹ đưa đến trường ở Elk Grove, đó là gánh nặng về tài chính và thời gian. Cho đến khi có trường học địa phương mới được xây dựng cho học sinh tại Rancho Cordova, thành phố đang phát triển nhanh chóng, cử tri nên Bỏ phiếu Không cho dự luật này. Yêu cầu Học khu ưu tiên bằng văn bản và đảm bảo trường học mới cho Anatolia. Yêu cầu sự công bằng và đối xử bình đẳng cho tất cả học sinh bất kể các em sống ở đâu trong Học khu Thống nhất Elk Grove. Trân trọng, hãy bỏ phiếu Không vào lúc này và thực hiện lại.

s/ Nicholas E Bloise
Giám Đốc Điều Hành
Hiệp Hội Những Người Nộp Thuế Sacramento

TRANH LUẬN PHẢN ĐỐI DỰ LUẬT N

Trái Phiếu Trường học Trị Giá \$542 triệu sẽ làm quý vị tốn gần một TỶ ĐÔ LA với tiền lãi và các khoản thanh toán cho các ngân hàng lớn với chi phí \$34 trên mỗi \$100,000 giá trị thẩm định.

Quý vị đã nghe về tất cả những điều này trước đây: một loạt những lời hứa mà họ nói họ sẽ làm với tiền của quý vị nhưng tại sao họ cứ quay lại hết lần này đến lần khác?

Hãy nhớ Dự luật M (2016), họ đã hứa sẽ sửa chữa những mái nhà, hệ thống ống nước và HVAC đang xuống cấp, xây dựng phòng thí nghiệm, cơ sở kỹ thuật nghề nghiệp và bây giờ chúng ta vẫn cần sửa chữa mái nhà, hệ thống ống nước và thông gió, cung cấp phòng thí nghiệm, cơ sở kỹ thuật nghề nghiệp, v.v.

Chúng ta xứng đáng điều tốt hơn, con cái chúng ta xứng đáng điều tốt hơn.

Trái phiếu trường học nghe có vẻ tuyệt nhưng hầu hết mọi người không hoàn toàn hiểu về cách trái phiếu trường học hoạt động như thế nào.

Bất kỳ cử tri đăng ký nào cũng có thể bỏ phiếu cho trái phiếu trường học nhưng CHỈ NGƯỜI SỞ HỮU BẤT ĐỘNG SẢN trả tiền cho các trái phiếu. Người thuê nhà có thể dự kiến các khoản tăng tiền thuê khi thuế tài sản (đó là cách trái phiếu trường học được chi trả) tăng.

Chắc chắn là có Ủy ban Giám sát của Công dân, nhưng ủy ban này không có ý nghĩa gì trong việc quyết định cách chi tiêu tiền, họ chỉ nhận được thông tin sau khi tiền đã được chi, trên thực tế đó là Ủy ban Giám sát của Công dân có rất ít hoặc không có thẩm quyền.

Trái phiếu là khoản vay đất đở có thời hạn lên tới 40 năm. Trái phiếu hoạt động giống như thẻ tín dụng của chính phủ – việc thanh toán thẻ tín dụng đó đòi hỏi chính phủ phải chi nhiều tiền thuế của quý vị hơn!

Theo Sở Tài Chính của tiểu bang, “California đã trải qua tình trạng giảm số lượng Tuyển sinh từ mẫu giáo đến lớp 12 Công lập lần thứ 6 liên tiếp trong năm học 2022-23” và trong mười năm tới, nếu xu hướng hiện nay tiếp tục, “dự kiến sẽ giảm thêm 661,500” vào năm 2032-33.

Tất cả chúng ta đều thấy áp lực trong nền kinh tế này, không phải chỉ cần có đủ tiền trong túi và điều này sẽ chẳng giúp ích gì.

Bầu không cho Dự Luật N.

s/ Nicholas E Bloise

Giám Đốc Điều Hành, Hiệp Hội Người Nộp Thuế Sacramento

BÁC BỎ TRANH LUẬN CHỐNG DỰ LUẬT N

Có rất nhiều lời bịa đặt từ những người phản đối Dự luật N. Sau đây là sự thật:

Học khu Thống nhất Elk Grove là học khu lớn thứ 5 trong tiểu bang, với 62,000 học sinh, 68 trường học, trải rộng trên diện tích 320 dặm vuông (gần bằng diện tích của Austin, Texas). Hầu hết các trường đều đã trên 50 năm tuổi.

Cần \$1.6 tỷ để cải thiện cơ sở hạ tầng vào năm 2016. Dự luật M Giải quyết được \$476 triệu. EGUSD đã huy động thêm \$138 triệu từ ngân quỹ tiền đối ứng để có tổng số \$614 triệu trong các dự án đã hoàn thành, chỉ giải quyết được 38% nhu cầu.

EGUSD đã tiết kiệm được \$223 triệu trong suốt thời hạn trái phiếu, hoàn thành các dự án sớm hơn 2 năm so với dự kiến.

Học khu đã đạt được tiến bộ lớn, nhưng đó chỉ là một phần trong những việc cần phải làm. Và các tòa nhà không ngừng cũ đi.

Kế hoạch Tổng thể Cơ sở vật chất (FMP) giai đoạn 2025-2035 của EGUSD đã xác định khoản cải thiện trị giá \$2 tỷ trong 10 năm tới. Đó là lý do tại sao cần có Dự luật N.

FMP được Hội đồng Quản trị phê duyệt chỉ ra chính xác những dự án nào sẽ được giải quyết theo Dự luật N. Ủy ban Giám sát của Công dân và các cuộc kiểm toán độc lập, hàng năm đảm bảo ngân quỹ được chi tiêu như chủ định của cử tri.

Như người dân Elk Grove biết, cộng đồng của chúng ta đang phát triển chứ không phải suy giảm. Chúng ta có nhiệm vụ cung cấp cho mỗi sinh viên cơ sở học tập hiện đại và dễ tiếp cận.

Một điều chúng tôi đồng ý với những người phản đối là con cái chúng ta xứng đáng CÓ ĐƯỢC điều tốt đẹp hơn. Đó là lý do tại sao bây giờ là thời điểm của Dự luật N.

Tìm hiểu thêm về FMP và sự thành công của trái phiếu trước đây tại www.egusd.net.

Hãy tham gia cùng các bậc phụ huynh, giáo viên và các nhà lãnh đạo cộng đồng và **BẦU CÓ CHO Dự luật N vào ngày 5 tháng 11.**

www.YesonN4egusd.org.

s/ Darren Suen
Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Elk Grove

s/ Rachel Elizabeth Baird
Giáo Viên của Năm 2023 của EGUSD và Quận Sac

s/ Michael Vargas
Phó Chủ tịch/Thư ký Hội đồng Quản trị EGUSD

s/ Tim Smith
EGUSD, Giáo viên của năm của Quận và Tiểu bang, đã nghỉ hưu

s/ Chet Madison Sr.
Thành viên 20 năm đã nghỉ hưu, Hội đồng Quản trị EGUSD